



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.4005 บ้านโนนจาน – บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.4005 บ้านโนนจาน – บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้

-รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานราคากลางแนบท้าย-

ราคากลางของทางราชการ เป็นเงิน 1,006,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน ดำเนินการประเภทซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING และ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING หรือเป็นผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างของทางราชการมาแล้วในวงเงินไม่น้อยกว่าสัญญาละ 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นซองสอบราคา จะต้องไปดูสถานที่ ดำเนินการด้วยตนเอง

/กำหนดให้ขายเอกสาร...

กำหนดให้ขายเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ตั้งแต่วันประกาศสอบราคาจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
วันที่ 13-16, 20-24 กรกฎาคม 2558 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรายละเอียดใบเสนอราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ-
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4481-3583 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558



(นายมนต์เชียร เลิศรัฐการ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ